

HƯỚNG DẪN**Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 - 2026**

Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU ngày 02/11/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về thực hiện một số nội dung Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 75-HD/TWĐTN-BTG ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 - 2026; Ban Thường vụ Thành đoàn ban hành Hướng dẫn học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 - 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**1. Mục đích**

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt hệ thống chuyên đề giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Thủ đô nhận thức sâu sắc về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên Thủ đô thời đại mới có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá; lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức để triển khai thực hiện tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa trong học tập, làm theo Bác của đoàn viên, thanh niên Thủ đô, nhất là tính nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt là người đứng đầu.

- Đổi mới phương pháp học tập, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô về nội dung, giá trị

và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa thành những việc đoàn viên, thanh niên cần làm để trở thành những con người mới có đạo đức cách mạng, có lẽ sống và khát vọng, có tinh thần dấn thân, lòng nhân ái, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

- Việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn khóa và hàng năm phải gắn sát với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và các Nghị quyết Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đảng bộ Thành phố khóa XVII, 10 chương trình công tác của Thành phố (khóa XVII), nhất là Chương trình số 01 về “*Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025*”; Chương trình số 10 của Thành ủy về “*Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025*” (bám sát Kế hoạch số 180-KH/TĐTN-TCKT ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn về “*Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 của tuổi trẻ Thủ đô*”).

- Đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01 (theo Kế hoạch số 197-KH/TĐTN-BTG ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn thực hiện Kết luận số 01 -KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” giai đoạn 2021 - 2026), Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “*Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” và Chuyên đề toàn khóa, các chuyên đề hàng năm theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại từng đơn vị.

- Chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, thiết thực; việc triển khai Hướng dẫn chuyên đề cần thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

II. CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP

1. Chuyên đề học tập giai đoạn 2022 - 2026

- *Tên chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn*

vinh, hạnh phúc” (căn cứ Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương).

- Tài liệu học tập

+ Tài liệu học tập chuyên đề toàn khoá “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*” - Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và phát hành (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 2021).

(Tài liệu trên được gửi kèm Hướng dẫn này, đề nghị các cơ sở Đoàn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc trang bị thêm hoặc sao in tài liệu để cấp cho cơ sở, phục vụ việc học tập).

- Phương pháp học tập

+ *Đối với cán bộ đoàn:* tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng hình thức phong phú, sinh động theo nội dung chuyên đề. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc học tập, nghiên cứu; thực hiện việc sát hạch, kiểm tra, đánh giá thường xuyên và trong cả giai đoạn.

+ *Đối với đoàn viên, thanh niên:* nghiên cứu tài liệu chuyên đề, trong đó các cấp bộ đoàn ưu tiên xây dựng các nội dung trong tài liệu này thành bộ công cụ (*infographic, phim ngắn...*) để phổ biến rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang tin điện tử... trong và ngoài Đoàn. Chủ động đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng số, nhất là mạng xã hội; thông qua tọa đàm, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt,...

+ Mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện phong cách người cán bộ đoàn, đoàn viên trong thời kỳ mới. Xây dựng kế hoạch cá nhân và gương mẫu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội.

2. Chuyên đề học tập theo từng năm

2.1. Đối với cán bộ đoàn

- Tên chuyên đề

+ Năm 2022: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

+ Năm 2023: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương.

+ Năm 2024: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung.

+ Năm 2025: Học tập và làm theo phong cách đi cơ sở của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Năm 2026: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

- Tài liệu học tập

+ Chuyên đề học tập do Trung ương Đoàn ban hành theo từng năm.

+ Hướng dẫn học tập chuyên đề theo từng năm do Ban Thường vụ Thành đoàn ban hành.

+ Các tài liệu gửi kèm theo Hướng dẫn hằng năm; các bài viết, bài phân tích khoa học, nghiên cứu từ nguồn tạp chí, báo chí, sách chính thống do đơn vị, báo cáo viên, tuyên truyền viên chủ động tổng hợp, biên soạn.

- ***Thời gian học tập:*** Mỗi chuyên đề thực hiện trong một năm. Việc học tập phải được tiến hành thường xuyên, trọng tâm vào dịp 19/5 hằng năm.

- Phương pháp học tập

+ Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*" và các chuyên đề theo từng năm, nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tiên phong đi đầu của cán bộ đoàn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XV và Nghị quyết đại hội đoàn các cấp.

+ Tổ chức các cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền, các cuộc thi sân khấu hóa, thi trắc nghiệm trực tuyến, liên hoan ca khúc cách mạng, hoạt động tìm hiểu, ... về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Các cấp bộ đoàn tổ chức hội nghị tập trung hoặc trực tuyến tùy vào điều kiện thực tế của đơn vị và tình hình dịch bệnh Covid - 19 để học tập, phổ biến, quán triệt chuyên đề theo từng năm đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

+ Tổ chức các hoạt động học tập chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thông, sinh hoạt chi đoàn, quán triệt đến từng đoàn viên, thanh niên.

+ Xây dựng các bộ sản phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội bằng đồ họa thông tin (infographic), đồ họa chuyển động (motion - graphic) và phim ngắn về các nội dung của chuyên đề. Tổ chức tuyên truyền và cung cấp tài liệu để các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn học tập.

+ Các cấp bộ Đoàn thực hiện kiểm tra chuyên đề, lồng ghép trong các đợt kiểm tra định kỳ, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau các đợt kiểm tra cần đánh giá được hiệu quả của việc học tập các chuyên đề, có kế hoạch khắc phục những mặt hạn chế, thiếu sót; đồng thời biểu dương những điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tập thể/cá nhân tiêu biểu trong triển khai học tập chuyên đề, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Thực hiện việc sát hạch, đánh giá kết quả học tập hằng năm trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam (hoặc 01 nền tảng số khác) (có hướng dẫn cụ thể sau).

2.2. Đối với đoàn viên, thanh niên

- Tên chuyên đề

+ Năm 2022: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước.

+ Năm 2023: Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Năm 2024: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tập luyện thể dục, thể thao

+ Năm 2025: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

+ Năm 2026: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần quốc tế trong sáng.

- Tài liệu học tập

+ Chuyên đề học tập do Trung ương Đoàn ban hành theo từng năm.

+ Hướng dẫn học tập chuyên đề theo từng năm do Ban Thường vụ Thành đoàn ban hành.

+ Các tài liệu do đơn vị tổng hợp, biên soạn từ các nguồn báo chí chính thống.

- **Thời gian học tập:** Mỗi chuyên đề thực hiện trong 01 năm. Việc học tập phải được tiến hành thường xuyên, trọng tâm vào dịp 19/5 hằng năm.



- Phương pháp học tập

+ Các cấp bộ Đoàn chủ động lựa chọn hình thức học tập phù hợp với đoàn viên, thanh niên ở các khối đối tượng, địa bàn khác nhau.

+ Đoàn viên, thanh niên căn cứ nội dung chuyên đề đăng ký tự học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung tự đăng ký.

+ Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội; đoàn viên tự kiểm điểm trước chi đoàn về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo; trong từng tháng, quý, các đơn vị chọn những vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận biện pháp khắc phục.

+ Tăng cường các tuyến bài về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và định hướng học tập chuyên đề trên các trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của đơn vị. Xây dựng các bộ sản phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội bằng đồ họa thông tin (infographic), đồ họa chuyển động (motion - graphic) và phim ngắn về các nội dung của chuyên đề. Tổ chức tuyên truyền và cung cấp tài liệu để đoàn viên, thanh niên học tập.

+ Các cấp bộ Đoàn thực hiện việc sát hạch, đánh giá, công nhận kết quả việc học tập các chuyên đề đối với đoàn viên gắn với việc thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên”; coi các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá phân tích chất lượng đoàn viên hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành đoàn Hà Nội

1.1. Ban Tuyên giáo

- Là bộ phận thường trực tham mưu, theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai, thực hiện Hướng dẫn.

- Tham mưu xây dựng hướng dẫn học tập các chuyên đề theo từng năm dành cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, hoàn thành trước tháng 3 hằng năm.

- Hằng năm tham mưu tổ chức Hội nghị cấp Thành phố học tập, quán triệt các chuyên đề. Phối hợp với các Ban, Văn phòng Thành đoàn giám sát, đôn đốc, đánh giá việc triển khai học tập Chuyên đề trong các cơ sở Đoàn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

- Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về nội dung của chuyên đề; tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống pano, áp phích; đặc biệt trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội (*Fanpage, Zalo, Youtube Thành đoàn Hà Nội*), trang thông tin điện tử thanhdoanhanoi.gov.vn,... Tập

trung tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện Kết luận số 01, Chỉ thị số 05, về các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo; từ đó phát hiện, lan tỏa, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, “thanh niên làm theo lời Bác” tiêu biểu trong hệ thống báo chí, truyền thông.

1.2. Các Ban, Văn phòng Thành đoàn

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo thường xuyên theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc triển khai thực hiện chuyên đề đối với các cơ sở Đoàn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

- Thường xuyên giám sát, đánh giá việc triển khai quán triệt các Chuyên đề trong các cấp bộ Đoàn; kịp thời phát hiện các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai học tập Chuyên đề, trong học và làm theo Bác để tham mưu cho Ban Thường vụ Thành đoàn khen thưởng, nhân rộng.

1.3. Báo Tuổi trẻ Thủ đô

Đổi mới, tăng thời lượng và chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sản xuất các ấn phẩm truyền thông hiện đại (*Infographic, Motiongraphic, ...*), các tuyến bài viết (*phóng sự dài kỳ, Long-form, E-magazine, Mega story, ...*) tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên đăng tải các hoạt động của các cấp bộ đoàn Thủ đô; phát hiện cách làm hay, mô hình tiêu biểu tại cơ sở.

2. Các cơ sở Đoàn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc

- Căn cứ hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, chủ động xây dựng hướng dẫn, đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung chuyên đề toàn khoá và chuyên đề từng năm; lồng ghép những nội dung nêu trên vào các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước, địa phương, đơn vị, các ngày truyền thống, ngày thành lập Đoàn - Hội - Đội.

- Chỉ đạo việc triển khai quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá và từng năm tại đơn vị, tới từng Chi đoàn, đoàn viên, thanh niên theo các nội dung, yêu cầu nêu trong Hướng dẫn.

- Xây dựng kế hoạch, tuyên truyền về các mô hình, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, các bản tin, trang thông tin điện tử. Mở và duy trì hiệu quả các chuyên mục về xây dựng phong cách, lề lối cán bộ đoàn Thủ đô, thanh niên Thủ đô trong thời đại mới trên các trang mạng xã hội của đơn vị.


- Thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh. Tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề hằng năm với Ban Thường vụ Thành đoàn thông qua Ban Tuyên giáo, thực hiện vào **Quý II hằng năm**; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện của năm sau.

- Định kỳ tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết việc triển khai các Chuyên đề vào dịp tháng 5 hằng năm hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của địa phương, đơn vị. Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01 vào Quý II năm 2023; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và 5 năm thực hiện kết luận số 01 vào Quý IV năm 2025, kết hợp biểu dương các tập thể, cá nhân, công trình, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, xuyên suốt của mỗi đơn vị, đảng viên, cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đề nghị các Ban, Văn phòng Thành đoàn; các cơ sở Đoàn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện hiệu quả Hướng dẫn này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/cáo);
- Thường trực TUHN (để b/cáo);
- Thường trực HĐND TPHN (để b/cáo);
- Thường trực UBND TPHN (để b/cáo);
- Ban TG, DV, VP TUHN;
- Ban TG, TC, VP TW Đoàn;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHN;
- Thường trực TĐHN (để chỉ đạo);
- Các Ban, Văn phòng TĐHN;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc TĐHN;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc TĐHN;
- Website TĐHN;
- Lưu VT, TG. 

**TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Đức Tiến